



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวันที 1 ธันวาคม 2559

เรื่อง	สื่อ
1. ไทยขับเคลื่อนข้อตกลง'TFA' สศก.ชี้ช่วยหนุนนำเข้า-ส่งออกสินค้าการเกษตร	แนวหน้า
2. รายงานพิเศษ: แนวคิดการแก้ไขปัญหาข้าวและชาวนาอย่างยั่งยืน (3)	แนวหน้า
3. คอลัมน์ ส่อง...เกษตร: ข้าวดีๆรับรัชกาลใหม่	แนวหน้า
4. เปิดผลศึกษาปริมาณน้ำข้าวแปลงใหญ่'ลพบุรี'...	แนวหน้า
5. คอลัมน์ ประเด็นร้อน	โพสต์ทูเดย์
6. อีซูยัดตัดสินปลดธงเหลืองไอยูยูประมงไทย	กรุงเทพธุรกิจ
7. ภาพข่าว: ตรวจเยี่ยมสหกรณ์พิมาย	สยามรัฐ
8. "ฉัตรชัย" สั่งคุมเข้มตัวป่วยสหกรณ์ฉาวลงตาบเอกชนลักลอบขายสิทธิคนนอก!	ไทยรัฐ
9. เกษตรฯคุมเข้มใช้สารเคมีแปลงพืชผัก	สยามรัฐ
10. EU 'Green card' for Thailand expected over IUU fishing...	The Nation
11. จีساتกรณสงต้วปุ๋ยเสรีจปี'59	โพสต์ทูเดย์
12. ภาพข่าว: ขยายการค้า	แนวหน้า
13. อีซูเยือนพิจารณา สถานะไอยูยูไทย	โพสต์ทูเดย์
14. เกษตรฯมีข่าวดีมาบอกอีกแล้ว ขยายมะม่วงมหาชนกแดนกิมจิ	บ้านเมือง
15. 'คลินิกเกษตรเคลื่อนที่' พระอัจฉริยภาพชุบชีวิตเกษตรกรทั่วหล้า	คม ชัด ลึก
16. 'คลัง'เลื่อนจ่าย'คนจน'แฉมีต่างด้าวสวมสิทธิปล้มทองเที่ยวตามเป้า	มติชน
17. คอลัมน์ ข่าวสั้นเศรษฐกิจ: จัดงานวันดินโลก	ไทยรัฐ

ไทยขับเคลื่อนข้อตกลง'TFA'

● สศก.ชี้ช่วยหนุนนำเข้า-ส่งออกสินค้าการเกษตร

นางจันทร์ธิดา มีเดช รองเลขาธิการ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า ปัจจุบันไทยอยู่ระหว่างการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านการอำนวยความสะดวกทางการค้า ตามบทบัญญัติภายใต้ความตกลงว่าด้วยการอำนวยความสะดวกทางการค้า (Trade Facilitation Agreement: TFA) ข้อ 23.2 ซึ่งไทยได้ให้สัตยาบัน เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2558 โดยคณะอนุกรรมการ มีกระทรวงพาณิชย์เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก และมีหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งหน่วยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เข้าร่วมเป็นองค์ประกอบ

เนื้อหาของความตกลงดังกล่าว ประกอบด้วยบทบัญญัติเกี่ยวกับกระบวนการปฏิบัติด้านการนำเข้า ส่งออก และผ่านแดนของสินค้า ได้แก่ การเผยแพร่ข้อมูลที่มีความสำคัญสำหรับผู้ค้า เช่น อัตราภาษีศุลกากร ค่าธรรมเนียม กฎหมาย กฎระเบียบ การออกคำวินิจฉัยล่วงหน้าเกี่ยวกับพิกัดของสินค้า การชำระภาษีผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ และการตรวจสอบหลังการตรวจปล่อย การยอมรับให้ใช้สำเนาแทนเอกสารตัวจริง การพยายาม

นำระบบ Single Window มาใช้งาน เสริมภาพในการขนส่งสินค้าผ่านแดนโดยการไม่เก็บค่าธรรมเนียมการผ่านแดนเว้นแต่เพื่อเป็นค่าบริการ หลักเกณฑ์เงื่อนไขด้านความร่วมมือกันของหน่วยงานศุลกากร เป็นต้น

ทั้งนี้ ความตกลงด้านการอำนวยความสะดวกทางการค้า จะมีส่วนสนับสนุนให้กระบวนการปฏิบัติด้านการนำเข้า ส่งออก และผ่านแดนของสินค้า มีความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และมีความโปร่งใส ช่วยลดภาระต้นทุน ระยะเวลา โดยเฉพาะสินค้าเกษตรซึ่งเป็นสินค้าที่มีความเสียหายง่าย นอกจากนี้ ความตกลงดังกล่าว ยังสอดคล้องกับนโยบายของไทยในการสร้างสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรต่อการค้าและการลงทุน โดยการลดต้นทุนรวมของการค้าระหว่างประเทศ ด้วยการลดต้นทุนทางการเงิน ต้นทุนเวลา และลดความไม่แน่นอน สำหรับการนำเข้า การส่งออก และผ่านแดนสินค้าซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อไทย

แนวคิดการแก้ไขปัญหาข้าวและชาวนาอย่างยั่งยืน (3)



รายงานพิเศษ

3.เจ้าหน้าที่ส่งเสริมพัฒนาด้านข้าวมีน้อย ไม่พอเพียง

ปัญหานี้เป็นปัญหาที่สัมพันธ์กับข้อ-2 ความจริงควรรวมกันได้ แต่ที่แยกมาพูดนี้ก็เพื่อที่จะเน้นถึงความสำคัญอีกครั้งหนึ่ง เพราะเป็นข้อเท็จจริงที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบัน และต้องเยียวยาแก้ไข ไม่งั้นก็เข้าวงจรเดิมตามที่กล่าวไปบ้างแล้วหากจะให้มีการทำงานแบบเบ็ดเสร็จก็จะต้องเพิ่มกำลังพลตลอดสายภารกิจ ได้แก่ กำหนดนโยบายยุทธศาสตร์ วิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์พันธุ์ การส่งเสริมสนับสนุน การพัฒนาชาวนา การพัฒนาแปรรูป และการพัฒนาการเก็บเกี่ยวและการตลาด รวมทั้งภารกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น งานเครื่องจักรเครื่องกลข้าว งานข้อมูลสถิติ การงานกฎหมายข้าวและสิทธิประโยชน์ต่างๆ งานประสานงานต่างประเทศ และแม้แต่งานด้านสังคมวัฒนธรรมข้าว อย่างเช่น กรมประมง และกรมปศุสัตว์

แต่กระนั้น เมื่อพูดถึงเรื่องจำนวนบุคลากร แน่ใจว่าจะต้องมีผู้ไม่เห็นด้วยแน่นอน ยิ่งรัฐบาลยุคผ่านๆ มามีนโยบายชัดเจนที่จะลดกำลังคนภาครัฐลง เพราะมีปัญหาด้านงบประมาณ ข้อเสนอหนึ่งอาจเป็นไปได้ยาก แต่เมื่อมาพูดถึงอัตรากำลังข้าราชการในปัจจุบัน รวมทั้งบรรดาพนักงานราชการและลูกจ้าง พบว่ารัฐต้องเสียงบประมาณโดยเฉพาะอัตราจ้างเหมาหลากหลายในแต่ละปี เพราะทุกหน่วยงานไม่สามารถเพิ่มกำลังได้ ก็เสี่ยงไปใช้วิธีจ้างเหมาแทน ถึงแม้ว่าวิธีการนี้จะแน่ใจว่าในระยะยาวจะทำให้รัฐเสียงบประมาณน้อยลงเพราะไม่ต้องจ่ายค่าบำเหน็จบำนาญรวมทั้งสวัสดิการต่างๆ แต่เมื่อคิดถึงรายจ่ายปัจจุบัน อัตราการลดลงของงบด้านบุคลากรก็ไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง ถ้าอย่างนั้นก็ให้นำเอารายจ่ายส่วนนี้มาใช้ให้เกิดประโยชน์ด้านข้าวที่ยังต้องการอีกมากจะได้ไหมครับ

อีกทางเลือกหนึ่งที่พูดไปแล้วอาจไม่ถูกใจผู้บริหารกรม แต่ก็จำเป็นต้องพูด และเชื่อว่าผู้ใหญ่ทุกท่านก็คงจะเห็นแก่ประโยชน์ของบ้านเมืองส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนย่อย กล่าวคือ ในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เองปัจจุบันมีจำนวนบุคลากรที่เป็นข้าราชการรวม 37,523 คน แยกเป็นรายการดังนี้ (1) กรมส่งเสริมการเกษตร 9,851 คน (2) กรมชลประทาน 6,441 คน (3) กรมปศุสัตว์ 4,716 คน

(4) กรมส่งเสริมสหกรณ์ 3,231 คน (5) กรมประมง 2,668 คน (6) กรมวิชาการเกษตร 2,247 คน (7) สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 2,010 คน (8) กรมพัฒนาที่ดิน 1,546 คน (9) สำนักงานปลัดกระทรวง 1,277 คน (10) กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 1,202 คน (11) กรมการข้าว 918 คน (12) สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 657 คน (13) กรมหม่อนไหม 350 คน (14) กรมฝนหลวงและการบินเกษตร 204 คน (15) สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 200 คน (หมายเหตุ ตัวเลขอาจคลาดเคลื่อนเล็กน้อย) จะเห็นได้ว่ากำลังคนที่อยู่ในกรมการข้าว มีเพียงน้อยนิด

อย่างไรก็ดี อาจมีคำถามคิดว่า การเอาคนคนหนึ่งไปรับงานเพียงหนึ่งชิ้น (ข้าวอย่างเดียว) จะไม่เป็นการสิ้นเปลืองหรือ ขอบตอบว่า ในเมืองไทยเห็นมีเยอะแยะที่หน่วยงานเอาคนไปทำอยู่เรื่องเดียว ในเมื่อข้าวมีความสำคัญยิ่งและชาวนาก็เป็นพลเมืองโดยส่วนใหญ่ ถ้ารัฐไม่เห็นความสำคัญ ปลดปล่อยให้เป็นไปอย่างเดิม ก็เห็นปัญหาเกิดขึ้นแล้วจะไปเสียค่ายอะไรอีกครับ แต่ถ้ายังหวังว่าการแก้ไขปัญหาด้านข้าวจะทำให้สิ้นเปลือง งั้นก็ลองคิดเขย่าคนในกระทรวงเกษตรฯ สักหน่อยไม่ตีหรือครับ ไหนๆ ก็จะมีปฏิรูปทั้งที

4.โครงสร้างการบริหารจัดการเรื่องข้าวขาดการมีส่วนร่วม

ประเด็นนี้มุ่งเน้นปรับโครงสร้างทางด้านการบริหารและการตัดสินใจด้านข้าวของประเทศ ทฤษฎีที่ปล่อยให้กลไกตลาดเดินไปโดยอิสระตามธรรมชาติ เห็นแล้วว่าชาวนาไทยผลิตข้าวเกือบตาย แต่หาร่ำรวยไม่ คนที่รวยคือผู้รวบรวม แปรรูป และส่งออก ทั้งนี้เพราะชาวนาสวนมากขาดอำนาจต่อรอง รัฐยังเข้าไม่ถึงในการช่วยเหลือเสริมพลังอำนาจชาวนา ผู้ส่งออกและโรงสีเป็นผู้กำหนดชะตากรรมของวงจรการค้าข้าวของประเทศ ตลาดไม่ได้เป็นของ

ผู้ขาย ผมจึงเสนอให้มีผู้แทนชาวนาเข้าไปเป็นสมาชิกของคณะกรรมการเกี่ยวกับนโยบายข้าวแห่งชาติด้วย ให้มีสิทธิมีเสียงในการเสนอนโยบายเกี่ยวกับข้าวในทุกด้าน โดยที่รัฐต้องให้ความสำคัญ ข้อเสนอที่ผ่านมามีผู้ทักท้วงว่า ชาวนาอาจเสนอในสิ่งที่ไม่เข้าท่า ยังมีวิสัยทัศน์ที่แคบ ก็

อาจเป็นอย่างไรบ้าง ผู้นำชาวนายุคก่อนๆ อาจจะติดขัดอยู่กับผลประโยชน์ที่ถูกยื่นให้ แต่ทุกวันนี้ผมเชื่ออย่างยิ่งว่าทุกอย่างเริ่มเปลี่ยนแปลงและเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น ผมเห็นนายกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทยให้สัมภาษณ์ตามสื่อ ไม่ว่าในเรื่องของการพึ่งพาตนเองให้มากขึ้น การเก็บข้าวไว้ในมือชาวนาให้นานเพื่อรอราคา ชัดเจนในกระบวนการคิดว่าถ้าได้รับการร่วมมือจากพี่น้องชาวนาโดยทั่วไป การแก้ไขปัญหาชาวนาจะเป็นไปในทางที่ดีขึ้น

แนวทางที่ผมจะเสนอภายใต้ข้อนี้ ศึกษาจากแนวทางการบริหารจัดการยางพารา และปาล์มน้ำมันของมาเลเซีย รวมทั้งการบริหารจัดการอ้อย/น้ำตาลทราย และกาแฟของบราซิล คือเขาจะมีคณะกรรมการบริหาร (Board) และสภามன்றิ (Council) สำหรับการกำหนดนโยบายและตัดสินใจในเรื่องต่างๆ สำหรับสินค้าเกษตรอื่นๆ โดยการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่าย องค์ประกอบของคณะกรรมการบริหาร และสภามன்றิก็แต่ละครบต้องมีชาวนา ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียทุกข้อของห่วงโซ่อุปทานและอุปสงค์ ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายราชการ โรงสี ผู้ซื้อรวบรวมข้าว ผู้ส่งออก ผู้ทำข้าวถุง และผู้บริโภค และอื่นๆที่เกี่ยวข้องทั้งหมด คณะกรรมการบริหารจะเป็นฝ่ายตัดสินใจ ส่วนสภามன்றิจะเป็นฝ่ายรวบรวมข้อมูลและเสนอความต้องการเบื้องต้น และเมื่อระบบเป็นอย่างนี้คณะกรรมการบริหารก็จะมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน และแน่นอนเมื่อเป็นองค์กรเปิดเสรี ผู้บริหารสูงสุดกระทรวงข้าว หรือชื่ออื่นเป็นฝ่ายเลขานุการ และรับผิดชอบนโยบายทุกเรื่องลงสู่การปฏิบัติอาศัยกำลังรบที่ได้รับการจัดสรรให้อย่างเต็มอัตราศึก

ทั้งหมดที่ผมกล่าวมาข้างต้น เป็นแนวทางแก้ไขปัญหาด้านข้าวส่วนหนึ่งตามความคิดของผม ก็อยากเสนอแนะไว้ด้วยความบริสุทธิ์ใจอย่างยิ่ง หากผู้กำหนดนโยบายเห็นประโยชน์ก็ขอได้โปรดนำไปพิจารณา ทั้งนี้แนวทางที่ว่าเป็นแต่เพียงหลักการกว้างๆ เท่านั้น ในทางปฏิบัติยังคงมีรายละเอียดอีกมากที่ต้องดำเนินการต่อไป ก่อนจบ อาจมีประเด็น แล้วหากจะมีคนถามว่า ถ้าทำงานข้าวเป็นองค์ใหญ่องค์กรเดียวได้ จะไม่มีคนคิดจะตั้งกรมกล้วย กรมเผือก กรมมันอีกหรือ (ความจริงยางพาราทำแล้ว คือ การยางแห่งประเทศไทย) ก็ขอยกคำอภิปรายในสภาของขุนวิเศษกรมการ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเพชรบุรี ในคราวประชุมเมื่อช่วงปี 2496 ระหว่างการเสนอดังกรมการข้าวยุคนี้ใจความว่า “ตามที่มีการท้วงติงว่า หากตั้งกรมการข้าวได้แล้ว คราวต่อไปอาจมีการเสนอดังกรมกล้วย กรมเผือก กรมมันเข้ามาอีก ข้าพเจ้าขอเรียนว่า อันว่าเรื่องข้าวนี้ สมัยก่อนเป็นถึงกระทรวง คือ เวียง วัง คลัง นา แต่พอมายุคหลังก็ไปยุบเขาเล็กลง การที่รัฐบาลเสนอขอตั้งเป็นกรมอีกก็พิจารณาให้ดีแล้วถึงความสำคัญของข้าวสำหรับเมืองไทยว่าเป็นการสมควร หากแต่ต่อไปในภายภาคหน้า แม้ว่าจะ กล้วย เผือก มัน มีความสำคัญเทียบเท่าข้าวแล้ว รัฐบาลก็คงปฏิเสธในความสำเร็จไม่ได้ ที่จะจัดตั้งกรมกล้วย กรมเผือกตามที่ท้วงติง” โชคร้าย ข้าวคือพืชไร่บ้าน ชาวนาคือคนคูเมือง ใครไม่เห็น แต่ผมเห็น ก็ขอเรียกร้องทุกฝ่ายช่วยกันครับ

“ซี 10”



ข่าวดี 7 รัชกาลใหม่

ประเทศไทยตอนนี้ถือได้ว่า มีพระมหากษัตริย์พระองค์ใหม่แล้ว หลังจากเมื่อวันอังคาร 29 พ.ย.ที่ผ่านมา นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ได้เรียกประชุมวาระพิเศษ เพื่อแจ้งให้ทราบเรื่องที่ได้รับแจ้งจากกรมให้อัญเชิญสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมารขึ้นครองราชย์ ซึ่งเป็นไปตามขั้นตอนรัฐธรรมนูญที่ระบุว่า "กรณีที่ราชบัลลังก์ว่างลงและเป็นกรณีที่พระมหากษัตริย์ได้ทรงแต่งตั้งพระราชทายาทไว้ตามกฎหมายแต่ยังเยาว์ว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์ พ.ศ.2467 แล้ว ให้คณะรัฐมนตรีแจ้งประธานรัฐสภาทราบ และให้ประธานรัฐสภาเรียกประชุมรัฐสภาเพื่อรับทราบ จากนั้นจะให้ประธานรัฐสภาอัญเชิญองค์พระราชทายาทขึ้นทรงราชย์ เป็นพระมหากษัตริย์สืบไป แล้วให้ประธานรัฐสภาประกาศให้ประชาชนทราบ"

ทั้งนี้ มีการขยายความเพิ่มจาก พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ และรมว.กลาโหมว่า ประธาน สนช.น่าจะเข้าเฝ้าเพื่ออัญเชิญพระมหากษัตริย์พระองค์ใหม่ วันที่ 30 พ.ย.หรือไม่ก็ 1 ธ.ค.นี้

แม้ว่า พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช องค์ในหลวงรัชกาลที่ ๙ จะเสด็จสวรรคตได้ 50 วันแล้วก็ตาม

ประชาชนคนไทยทั้งประเทศก็ยังคงอยู่ในอารมณ์แห่งความโศกเศร้าอาลัยอยู่มากมาย แต่แผ่นดินไทยก็มิอาจที่จะร้างกษัตริย์อยู่นานเกินไป ถึงเวลาอันสมควรต้องเป็นไปตามกฎหมายและธรรมเนียมราชประเพณีแต่โบราณ

ซึ่งวาระแห่งการขึ้นครองราชย์ของพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ใหม่ ก็นับเป็นเรื่องมหามงคลของแผ่นดิน ที่จะช่วยบรรเทาความทุกข์เศร้าของพสกนิกรได้ด้วย

ผมจึงขอเป็นส่วนหนึ่งของประชาชนคนไทย ร่วมน้อมเกล้าฯ น้อมกระหม่อม ถวายพระพรพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ แห่งจักรวังศุขของพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

สำหรับเรื่องราวในแวดวงการเกษตรตอนนี้ ก็มีเรื่องดีๆ ที่ถือเป็นข่าวดีประเดิมเริ่มรัชกาลที่ ๑๐ ก็ว่าได้ นั่นคือ ข่าวราคาพืชเศรษฐกิจสำคัญของไทยตอนนี้ ไม่ว่าจะเป็นข้าว, มันสำปะหลัง, ยางพารา และปาล์มน้ำมัน ต่างพากันฟื้นตัวขึ้นยกแผง พ้นจากช่วงที่เลข "ตกต่ำสุดขีด" แล้ว

โดยในส่วนของราคาข้าวเปลือก ซึ่งเมื่อต้นเดือนพ.ย.ที่ผ่านมายังเป็นปัญหาใหญ่เพราะราคาที่ตกต่ำสุดขีดของข้าวหอมมะลิ แต่ล่าสุดนี้ ราคาที่สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรรายงานเป็นรายวันในตลาดสำคัญๆ ล้วนดีดตัวขึ้นเป็นลำดับ ขณะที่นายเกรียงศักดิ์ ตาปนานนท์ อดีตเลขาธิการสมาคมโรงสีข้าวไทยระบุว่า ราคาข้าวเปลือกหอมมะลิตอนนี้ขยับสูงขึ้นต่อเนื่อง โดยข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิความชื้นไม่เกิน 15% โรงสีรับซื้อเฉลี่ยตันละ 9,500 ถึง 10,000 บาท หรือเพิ่มขึ้นเฉลี่ยตันละ 1,500 บาทจากช่วงก่อนที่รัฐบาลจะออกโครงการจำนำข้าวฯ ขณะที่ทิศทางราคาช่วงเดือนธ.ค.นี้ คาดว่า จะไม่ต่ำลง เพราะเป็น

ปลายฤดูเก็บเกี่ยว ปริมาณข้าวออกใหม่เหลือน้อยแล้ว

ส่วนมันสำปะหลัง นางสุรีย์ ยอดประจง นายกสมาคมการค้ามันสำปะหลังไทยชี้ว่า ปัจจุบันราคาหัวมันสดเฉลี่ยทุกเปอร์เซ็นต์เชื่อแปงอยู่ที่ กก.ละ 2 บาท ถือเป็นราคาที่ดีและสูงขึ้นมากจากช่วง 3-4 เดือนก่อนที่ราคาคดต่ำที่สุดในรอบ 10 ปีเหลือแค่กก.ละ 1 บาทถึง 1.20 บาท

สำหรับยางพาราที่เคยมาราคาคดต่ำเป็นประวัติการณ์ช่วงหลายเดือนก่อนนี้ ล่าสุดนายหลักชัย กิตติพล นายกิตติมศักดิ์สมาคมยางพาราไทยเผยว่า ตอนนี้ราคากลับพุ่งขึ้นมาสูงสุดในรอบ 2 ปี โดยยางแผ่นดิบชั้น 3 ทั้งราคาในท้องถิ่นและราคาประมูลตลาดกลางหลายจังหวัดขึ้นมาแตะที่ระดับ กก.ละ 65 บาท เป็นครั้งแรกแล้ว

เช่นเดียวกับปาล์มน้ำมันซึ่งนางวิวรรฒ บุษยประทีปรัตน์ เลขาธิการสมาคมปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มประเทศไทยชี้ว่า ปัจจุบันผลปาล์มทะเลาะได้ราคาดีเฉลี่ยอยู่ที่ระดับ กก.ละ 6 บาท อันเนื่องจากผลกระทบภัยแล้งที่ผ่านมา ทำให้ปีนี้ผลผลิตค่อนข้างน้อย ยิ่งเดือนธ.ค.นี้ ผลผลิตยังน้อย แต่ความต้องการสูง

ที่ขอนำข่าวดี ๆ ของราคาพืชผลการเกษตรซึ่งเริ่มฟื้นตัวจากจุดต่ำสุด มาเขียนถึงในคอลัมน์นี้ ก็เพื่อเป็นการเริ่มต้นรัชกาลใหม่ด้วยนิมิตหมายอันดี ด้วยความหวังว่าชีวิตของเกษตรกรไทยตลอดรัชสมัยของพระมหากษัตริย์พระองค์ใหม่ จะได้อยู่ดีมีความสุขต่อไปด้วยเทอญ

สาโรช บุญแสง

เปิดผลศึกษาปริมาณน้ำ ข้าวแปลงใหญ่'ลพบุรี'/แนะใช้เทคโนโลยีเพิ่มประสิทธิภาพ

นายคมสัน จำรูญพงษ์ รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 7 จ.ชัยนาท (สศท.7) ได้ทำการศึกษาปริมาณการใช้น้ำ (Water Footprint) จากการปลูกข้าวในพื้นที่ส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ จ.ลพบุรี เพื่อจัดทำบัญชีรายการการใช้น้ำ ศึกษาปริมาณการใช้น้ำประเมินมูลค่าน้ำทางเศรษฐกิจ และเปรียบเทียบผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ จากการผลิตของข้าวในพื้นที่ส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ จ.ลพบุรี โดยรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์เกษตรกรผู้ปลูกข้าวพันธุ์ กข โดยวิธีหว่านน้ำตม ปีเพาะปลูก 2558/59 ที่เป็นสมาชิกในพื้นที่โครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ตำบลสนามแจง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี จำนวน 51 ราย

ผลการศึกษาพบว่า ปริมาณการใช้น้ำ (Water Footprint) ของข้าวพันธุ์ กข สำหรับการผลิตข้าวเปลือก 1 ไร่ ใช้น้ำ 1,075.08 ลูกบาศก์เมตร แบ่งเป็นปริมาณน้ำฝน (Green Water Footprint) 493.90 ลูกบาศก์เมตร น้ำชลประทาน (Blue Water Footprint) 581.18 ลูกบาศก์

เมตร ต้นทุนการผลิตข้าวเฉลี่ย 4,104.34 บาท/ไร่ ผลตอบแทนสุทธิต่อไร่ 1,935.93 บาท ต้นทุนการผลิตข้าวเมื่อรวมต้นทุนค่าน้ำเฉลี่ย 4,394.93 บาท/ไร่ ผลตอบแทนสุทธิต่อไร่ 1,645.34 บาท โดยปริมาณน้ำ 1 ลูกบาศก์เมตร สามารถสร้างรายได้จากการปลูกข้าว 5.62 บาท

ทั้งนี้ เพื่อให้การใช้ทรัพยากรน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ ภาครัฐควรกำหนดมาตรการด้านการเกษตร นอกจากการสนับสนุนความรู้และปัจจัยการผลิตแล้ว ควรพิจารณาจัดหาแหล่งน้ำให้เกษตรกรควบคู่ไปด้วย และสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่เกษตรกรตระหนักถึงความสำคัญของการใช้น้ำ และเกษตรกรควรเลือกพันธุ์ให้เหมาะสม นำเทคโนโลยี หรือแนวคิดใหม่ๆ มาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำ ซึ่งผลการศึกษาวิจัยดังกล่าว จะเป็นข้อมูลนำไปจัดทำแนวทางบริหารจัดการน้ำและส่งเสริมการปลูกพืชนำไปสู่การใช้ทรัพยากรการผลิตให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เป็นข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจเชิงนโยบายและการหาแนวทางมาตรการจูงใจการปลูกพืชได้ต่อไป

ประเด็นร้อน

1. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เฝ้าฯ ในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาร พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (50 วัน) ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง เวลา 17.00 น. โดยในช่วงเช้า 07.00 น. นายกรัฐมนตรีและภริยา พร้อมคณะรัฐมนตรีและคู่สมรส ร่วมในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ณ บริเวณสนามหญ้าหน้าตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล

2. เวลา 07.45 น. พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมบิกคลีนนิ่งเดย์วันแรก ที่สนามหลวงและบริเวณโดยรอบ เพื่อทำความสะอาดพื้นที่ พร้อมตรวจ



พล.ต.อ.อัศวิน

สอบระบบไฟฟ้า น้ำประปา โทรศัพท์ กล้องวงจรปิด ระบบการป้องกันอัคคีภัย และพื้นพุดันไม้ทั้งหมด

3. ด่าน นางอรุณภา สืบบุญเรื่อง รมว.อุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดงานมหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 33 Motor Expo 2016 อิมแพ็ค เมืองทองธานี กรุงเทพฯ

ท่ามกลางยอดขายที่คาดว่าจะต่ำกว่าเป้าหมายจากกำลังซื้อซบเซา

4. ติดตามตัวเลขดัชนีผู้บริโภค ประจำเดือน พ.ย.ว่าไปในทิศทางใดวันนี้ โดย น.ส.พิมพ์ชนก วอนขอพร รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ เป็นผู้แถลง ที่ชั้น 4 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

5. ปิดท้ายด้วยสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรแถลงข่าว เรื่อง “เสถียรภาพราคาข้าว และความช่วยเหลือจากภาครัฐ” ณ ศูนย์ติดตามและพยากรณ์เศรษฐกิจการเกษตร ที่ชั้น 3 อาคารศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

อียูยึดตัดสินปลดธงเหลืองไอยูยูประมงไทย

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า จากการที่กระทรวงเกษตรฯ ได้มอบหมายให้คณะทำงานชุดย่อย ที่มีนายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมงเป็นหัวหน้าคณะ เดินทางไปยังสำนักงานใหญ่สหภาพยุโรป (อียู) ณ กรุงบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยียม เพื่อหารือและรายงานความคืบหน้าการแก้ไขปัญหา

ประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (ไอยูยู) อย่างไม่เป็นทางการ ผลการหารือเบื้องต้น ทางฝ่ายอียู ได้ชื่นชมไทย โดยเฉพาะเรื่องการบริหารจัดการศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก ของเรือประมง (Port in-Port out) และในอนาคตยังมีแผนที่จะนำระบบอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาใช้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของศูนย์

อย่างไรก็ตาม อียูได้แสดงความห่วงใยต่อการแก้ไขปัญหาล่าช้าประมงนอกน่านน้ำ

ของไทย ที่ยังไม่ครอบคลุมทั้งระบบ ซึ่งปัจจุบันรัฐบาลไทยได้มุ่งเน้นเพียงแต่การขนถ่ายสินค้าประมงที่อยู่นอกน่านน้ำเท่านั้นโดยฝ่ายไทยพร้อมที่จะนำมาแก้ไขให้มีความครอบคลุมมากขึ้น และม.ค. 2560 ตนก็มีแผนที่จะเดินทางไปหารือกับทางอียูโดยตรง ซึ่งเชื่อว่าการไปหารือครั้งใหม่นี้ก็น่าจะส่งผลดีต่อภาพลักษณ์ของไทย เพราะเป็นการแสดงให้เห็นว่า ผู้บริหารระดับสูงของรัฐบาลไทยให้ความสำคัญกับแก้ไขปัญหา

“การเดินทางไปครั้งนี้ยังทำให้ทางรัฐบาลไทยทราบว่า อียู จะเลื่อนพิจารณาการปลดธงเหลืองไอยูยูของไทยออกไปเป็นเดือนมี.ค. 2560 จากเดิมที่มีกำหนดไว้ในเดือนม.ค. 2560 เนื่องจากช่วงเวลาดังกล่าว คณะกรรมาธิการประมงของรัฐสภายุโรป (PECH) ได้หมดวาระลง ”



ตรวจเยี่ยมสหกรณ์พิมาย...พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการแก้ไขปัญหาราคาข้าวเปลือกตกต่ำ โดยใช้กลไกสหกรณ์ ของสหกรณ์การเกษตรพิมาย จำกัด โดยมี ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นายอมรศักดิ์ พันธุ์รักษ์ สหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา และคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ให้การต้อนรับ เมื่อเร็วๆ นี้

“ฉัตรชัย” สั่งคุมเข้มตัวปุ๋ยสหกรณ์ฉาว ลงดาบเอกชนลักลอบขายสิทธิ์คนนอก!

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่า ได้สั่งการให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ เร่งแก้ไขปัญหาการค้าเงินธุรกิจตัวปุ๋ยของสหกรณ์ให้แล้วเสร็จสิ้นปีนี้ เนื่องจากพบว่า มีสหกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจตัวปุ๋ย 59 สหกรณ์ ใน 30 จังหวัด และบริษัทปุ๋ย 28 บริษัท รวมทั้งสิ้น 168,000 ตัน มูลค่า 1,916 ล้านบาท นำไปจำหน่ายให้กับสหกรณ์รายอื่นหรือหน่วยงานอื่นรวมทั้งบุคคลภายนอก ผิดพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) สหกรณ์ พ.ศ.2542

“ปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้นมาตั้งแต่ปี 2552-2557 โดยสหกรณ์จะจัดหาปุ๋ยมาจำหน่ายให้กับสมาชิก ด้วยวิธีการสั่งซื้อจากบริษัทผู้จำหน่ายจำนวนมาก แต่ไม่มีการสำรวจความต้องการของสมาชิก และชำระเงินก่อนที่จะรับมอบสินค้า แล้วให้บริษัทออกตัวปุ๋ยกับสหกรณ์ ลักษณะเหมือนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยจะส่งมอบปุ๋ยให้เมื่อครบกำหนดระยะเวลาตามตัวปุ๋ย แต่สหกรณ์แอบเอาตัวปุ๋ยออกไปขายคนภายนอก ซึ่งถือว่าเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย จึงจะเร่งหาตัวผู้ทำผิดมาลงโทษให้เร็วที่สุด”

พล.อ.ฉัตรชัยกล่าวว่า ปัจจุบันมีสหกรณ์ที่รับตัวปุ๋ยไปและจำหน่ายเสร็จสิ้นแล้ว 6 จังหวัด 7 สหกรณ์คือ นครสวรรค์ น่าน ลำปาง ยโสธร เชียงใหม่ และชัยนาท โดยยังเหลือตัวปุ๋ยที่ยังไม่ได้รับการส่งมอบ 60,000 ตัน คิดเป็น 35% ของตัวปุ๋ย มูลค่า 666 ล้านบาท ส่วนที่ยังไม่ได้รับตัวปุ๋ย เนื่องจากไม่มีที่จัดเก็บ และเกรงว่าปุ๋ยจะเสียหาย.

เกษตรฯคุมเข้มใช้สารเคมีแปลงพืชผัก

กรมวิชาการเกษตร สั่งระดมเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจร้านค้าจำหน่ายและแหล่งผลิตสารเคมีที่ไม่ได้มาตรฐาน พร้อมคุมเข้มการใช้สารเคมีแปลงพืชผักของเกษตรกรในแหล่งผลิตสำคัญ ทนุ “ศพก.” ถ่ายทอดการปลูกพืชระบบ GAP สู่เกษตรกร

กวก.: นายสุวิทย์ชัยเกียรติยศ อธิบดีกรมวิชาการเกษตรเปิดเผยว่าตามนโยบายของพลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์ ที่มอบหมายให้กรมวิชาการเกษตรลงพื้นที่เพื่อเร่งรัดตรวจสอบ กำกับดูแลการใช้สารเคมีในแปลงพืชผักของเกษตรกรในช่วงเริ่มต้นฤดูกาลเพาะปลูกใหม่ และเพิ่มมาตรการเข้มข้นในการควบคุมร้านค้าจำหน่ายและแหล่งผลิตสารเคมีที่ไม่ได้มาตรฐาน และสารเคมีที่หมดอายุอย่างเข้มงวดและต่อเนื่อง รวมทั้งเข้มงวดในการดูแลแหล่งผลิตสุ่มตรวจเพื่อให้การ

รับรองผ่านการบ่งชี้ทางวิทยาศาสตร์ไม่มีสารตกค้าง ตลอดจนเร่งรณรงค์ให้การลดการใช้สารเคมี ในประเทศทั้งในระยะสั้นและระยะยาวโดยสั่งการให้นักวิชาการเกษตรสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก ลงพื้นที่พบเกษตรกรผู้ปลูกกะหล่ำปลีบ้านอุ้มเปี้ยมอำเภอพบพระ จังหวัดตาก ซึ่งเป็นแหล่งปลูกผักที่สำคัญของประเทศ เพื่อชี้แจงนโยบายและถ่ายทอดองค์ความรู้การปลูกพืชตามระบบเกษตรดีที่เหมาะสม(GAP) และให้ความรู้ด้านเกษตรผสมผสานเพื่อทดแทนการปลูกพืชเชิงเดี่ยวในต้นฤดูปลูกผ่านศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) พบพระ พร้อมเน้นย้ำเกษตรกรให้ลดการใช้สารเคมีแล้วหันมาใช้สารชีวภัณฑ์ทดแทนหรือหากจำเป็นควรต้องใช้สารเคมีที่อนุญาตให้ใช้ และใช้อย่างถูกต้องตามฉลาก โดยเฉพาะการเว้นระยะการใช้สาร

เคมีก่อนการเก็บเกี่ยวผลผลิต เพื่อความปลอดภัยแก่ผู้ผลิตและผู้บริโภค

นายสุวิทย์ กล่าวว่า ทั้งนี้ ในปี 2560 ตั้งเป้าหมาย จะขยายความรู้เรื่องชีวภัณฑ์ในพื้นที่ ศพก. อย่างน้อย 30 ศูนย์ รวมทั้งส่งเจ้าหน้าที่สำรวจตรวจตรารายชื่อเกษตรกรในแหล่งผลิตและจำหน่ายปัจจัยการผลิตทั่วประเทศ พร้อมตรวจวัดอุณหภูมิอากาศนำเข้า 550 ตัวอย่าง ตรวจโรงงานผลิตวัตถุอันตราย 100 โรงงาน ตรวจร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ บังคับการผลิตคุณภาพหรือร้าน Q-shop และร้านค้าที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการจำนวนทั้งสิ้น 23,570 ร้านค้า รวมทั้งยังมีแผนตรวจ ติดตามคุณภาพวัตถุอันตรายที่ขึ้นทะเบียนแล้ว นอกจากนี้กรมวิชาการเกษตรจะตรวจ รับรองร้านค้า บังคับการผลิตทางการเกษตร ที่สมัครเข้าร่วมโครงการร้าน Q-shop อีกจำนวน 1,580 ร้าน

EU 'Green card' for Thailand expected over IUU fishing

THE QUESTION IS WHEN AS BRUSSELS SEEKS LONG-LASTING MEASURES: EJF EXEC DIRECTOR

PETCHANET PRATRUANGKRAI
THE NATION
SEOUL

THAILAND will at some point receive a "green card" from the European Union for its efforts to combat illegal, unreported and unregulated (IUU) fishing, once the EU realises the real progress the government is making in this regard, according to Steve Trent, executive director of the Environmental Justice Foundation (EJF).

After meeting with Agriculture Minister Chatchai Sarikulya during the "Asia Regional Conference on Building Ocean Health: sharing experiences to move towards sustainable fisheries management", held in Seoul on Tuesday and Wednesday this week, Trent said the EJF had seen the progress made to date by Thailand in solving IUU problems in the fishing industry and believed the country's work and good intentions would be recognised and Thailand removed from the "IUU Report" of the EU.

"Thailand will succeed in getting a green card after being given yellow-card status almost two years ago. But I don't know when, and the EU would

like to see long-lasting measures for sustainable fishing," he said.

The EU will continue to visit the Kingdom to inspect the country's efforts next year, while the EJF will continue to forge closer ties with Thailand, helping it to combat IUU fishing and create sustainable development for the fishery sector, he added.

After demonstrating real commitment in tackling IUU fishing by creating new laws and a new system to regulate all parties involved in the fishing industry, as well as stringent rules and regulations relating to the fisheries sector and human rights, the EU would still like more to be done, as well see the outcome of the government's measures, which could take some time, Trent explained.

He said the priority concern in his view was that Thailand needed to commit to the ratification and adoption of the International Labour Organisation's (ILO) convention concerning work in the fishing industry, develop a sustainable plan and measures to combat IUU fishing, and create sustainable fisheries.

Once these matters were attended to, it would not only show the coun-

try's efficiency in solving problems and regulating all parts of the fishing industry, but also ensure sustainable export income and a good environment, the executive director said.

Adisorn Promthep, director-general of the Fisheries Department, said the government continued to take IUU and sustainable fishery issues very seriously, having made them a priority on the national agenda.

It has worked closely with the EU and other countries, as well as international organisations, to solve illegal-fishing problems.

"Having established clear work plans and continued enforcement, the outcome of our work should be clearly seen next year," he said.

He explained that much critical work had been, and continued to be, undertaken this year. The first plan has been to set up a system for distance fishing-vessel management for outside Thailand's territorial waters, and to monitor carriers and transshipment both at sea and in port.

The Port-in Port-out control system will also be upgraded and modernised, and the Vessel Monitoring System Centre will be upgraded to the Fishery Monitoring Centre in order to increase efficiency for the regulation of all shipping, the official said.

Meanwhile, the government has also increased efficiency in relation to labour management by setting up an



TRENT: The priority concern in my view is that Thailand needs to commit to the ratification and adoption of the International Labour Organisation's (ILO) convention concerning work in the fishing industry, develop a sustainable plan and measures to combat IUU fishing, and create sustainable fisheries.

interview system for migrant workers on fishing boats, via which they will get a sea-book for identification purposes and for following up on their living conditions, Adisorn added.

So far, about 38,000 vessels have been registered with the Fishery Department, some 26,000 of which are local fishing boats, and 11,000 are commercial boats.

The government aims to remove about 1,000 registered vessels from service soon, as they do not have fishing licences, he said.

Singhadet Chu-umnart, director-general of the Employment Department, said Thailand would by the end of next year ratify the ILO's Convention No 188 concerning work in the fishery sector and covering fair wages, working hours, quality of shelter for labourers, and sanitary standards.

The ILO and the Labour Ministry are currently working on a gap analysis, following which a report is expected to be submitted to the labour minister by the end of this year.

A tripartite meeting will then be

convened, before drafting an enabling bill for submission to the Cabinet, he said, adding that the process of ratification of the convention would be carried out by the end of 2017.

While waiting for the ratification progress to be completed, the Thai authorities will continue to develop the country's labour-management standard in compliance with the convention, Singhadet said.

The government has clear policies to enable all migrant workers to work legally through a nationality-verification process and the memorandum-of-understanding (MoU) process, as well as to strengthen law enforcement and enhancement of working conditions to meet international standards, he added.

According to Employment Department data, 343,511 migrant workers in Thailand are permitted to work in the overall fishery sector, as authorised through the One Stop Service Centre and the MoU process - 78,290 of them in the fishing sector, and 265,221 in seafood processing.

จีเอสทกรณีส่างตัวปุ๋ยเสร็จปี'59

โพสต์ทูเดย์ - “บิ๊กฉัตร” สั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์จัดการตัวปุ๋ยที่รอส่งมอบกว่า 600 ล้าน ให้เสร็จในปี 2559

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ได้สั่งการให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ไปดำเนินการช่วยเหลือสหกรณ์ที่ยังมีปัญหาเรื่องตัวปุ๋ยและเหลือภาระส่งมอบอีก 600 ล้านบาท ให้จบภายในสิ้นปี 2559 จากมูลค่าความเสียหาย 1,900 ล้านบาท รวมถึงการฟ้องร้องดำเนินคดีทั้งแพ่งและอาญาใน 30 จังหวัด 59 สหกรณ์ และหากพบว่ามีเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าไปเกี่ยวข้องให้กรมดำเนินการตามกฎหมายทันที

“ที่ผ่านมาทำยังไงไม่รู้ แต่ขณะนี้ผมสั่งแล้วว่าไม่ให้เกิดกรณีเช่นนี้อีก เพราะเรื่องค้างทำกันมาตั้งแต่ปี 2552 ซึ่งในปีนี้กระทรวงเกษตรฯ ประกาศให้เป็นปีแห่งการลดต้นทุนการผลิต เพราะฉะนั้นหาก

ปุ๋ยไม่ดีก็เป็นต้นทุนเช่นกัน ดังนั้นต่อไปให้ดูให้ดี ขณะนี้ไม่มีไอโอมิ่งหรือนักการเมืองมาสั่งการได้อีก โดยที่ผ่านมาพบว่าได้มีการดำเนินคดีกับกรรมการสหกรณ์กันทุกราย จ.ศรีสะเกษ และสหกรณ์เชียงรายแล้ว 2 แห่ง นอกจากนั้นอยู่ระหว่างดำเนินการตรวจสอบ” พล.อ.ฉัตรชัย กล่าว

นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าวว่า มอบหมายให้นายพิเชษฐ วิริยะพาหะ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ไปตรวจสอบทั้งหมดและดำเนินการทั้งหมด เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของ รมว.เกษตรฯ โดยจากยอดอุดหนุน 1,900 ล้านบาท ตั้งแต่ปี 2552 ล่าสุดดำเนินการให้ส่งมอบปุ๋ยตามสัญญาแล้ว 70% มูลค่า 1,200 ล้านบาท ซึ่งปุ๋ยดังกล่าวจะให้กรมวิชาการเกษตรเข้าไปดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของปุ๋ย

ด้าน นายสุวิทย์ ชัยเกียรติยศ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กล่าวว่า จะเข้าไปตรวจสอบตามที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ร้องขอ ทั้งนี้ที่ผ่านมากรมมีแผนการตรวจสอบปุ๋ยทุกปี ตามที่ได้มีการขออนุญาตและการผลิตเพื่อจำหน่าย โดยการสุ่มตัวอย่าง และหากมีเจ้าหน้าที่เข้าไปร่วมด้วยก็จะดำเนินการตามกฎหมายเช่นกัน ^{พี}

แนวหน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 900

Section: First Section/-

วันที่: พุธที่ 1 ธันวาคม 2559

ปีที่: 37

ฉบับที่: 13008

Col.Inch: 15.38

Ad Value: 13,842

หน้า: 8(ขวา)

PRValue (x3): 41,526

คลิป: ชาว-ดำ

ภาพข่าว: ขยายการค้า



ขยายการค้า : พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีและสหกรณ์ ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือด้านการเกษตร กับ นายคิม แจ ซู รัฐมนตรี อาหาร และกิจการชนบท เกาหลีใต้ เพื่อสนับสนุนและอำนวยความสะดวกทางการค้าสินค้าเกษตร ระหว่าง 2 ประเทศ

อียูเลื่อนพิจารณา สถานะไอยูยูไทย

โพสต์ทูเดย์ - “บิกัดร์” เผยสถานะไอยูยูของไทยล่าช้าหลังอียูเปลี่ยนกรรมการเชื้อแนวโน้มดีขึ้น

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ในเดือน ม.ค. 2560 เตรียมเดินทางไปยุโรปเพื่อชี้แจงความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาการทำประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน ไร้การควบคุม (ไอยูยู) ของไทย เบื้องต้นทางสหภาพยุโรป (อียู) แจ้งว่า ขณะนี้อียูอยู่ระหว่างการเปลี่ยนคณะกรรมการ ดังนั้นอาจทำให้การพิจารณาสถานะของไทยล่าช้าออกไปอีกระยะหนึ่ง แต่ทั้งนี้เชื่อว่าไม่อาจจะช้าหรือเร็วล้วนเป็นผลดีต่อประเทศเนื่องจากก่อนหน้านี้อียูได้ขึ้นข่มการแก้ไขของไทยที่มีความคืบหน้ามากและเป็นการแก้ไขที่ดี

“เราอาจต้องใช้เวลาในการจูนข้อมูลกับกรรมการชุดใหม่เล็กน้อย แต่เชื่อว่าไม่น่ามีปัญหาเพราะการแก้ไขของไทยมาถูกทาง อียูก็ชม อย่างไรก็ตามอียูได้ขอให้ไทยเข้มงวดในการขนถ่ายสินค้าที่ทำเรือเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะการเชื่อมโยงระบบออนไลน์” พล.อ.ฉัตรชัย กล่าว

พล.อ.ฉัตรชัย กล่าวด้วยว่า สิ่งที่อาเซียนเห็นตรงกันคือการเพาะเลี้ยงประมงชายฝั่งที่จะเป็นอนาคตของโลก เนื่องจากทรัพยากรทางธรรมชาติลดลง ซึ่งในเรื่องนี้จะมีการหยิบยกมาหารือและในไทยจะมีการหารือกันเข้มข้มอีกครั้ง

ทั้งนี้ ในปี 2560 ไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดประชุมรัฐมนตรีเกษตรด้านการเกษตร

และป่าไม้ (AMAF) โดยจะมีการหารือร่วมกันจัดทำนโยบายประชาคมอาเซียนเพื่อความยั่งยืนของทรัพยากรทางทะเล ซึ่งในที่ประชุม AMAF ครั้งที่ 38 ที่ประเทศสิงคโปร์เมื่อเดือน ก.ย. 2559 ได้มีฉันทามติที่จะร่วมกันทำเรื่องนี้ ดังนั้นประมาณเดือน มี.ค. 2560

นอกจากนี้ ในเดือน ก.ค. 2560 ไทยจะจัดประชุมวิชาการด้านการบริหารทรัพยากรประมง ระหว่างผู้กำหนดนโยบาย ผู้ปฏิบัติ และผู้เชี่ยวชาญจากทั่วทุกมุมโลก เพื่อประชาคมอาเซียนจะสามารถนำผลที่ได้จากการประชุมทั้งสองครั้ง จากภาครัฐ ภาควิชาการ ภาคประชาสังคม ภาคเอกชน อันรวมถึงผู้ประกอบการประมง ทั้งรายย่อยและรายใหญ่ในทุกระดับการผลิต มาประกอบการร่างนโยบายประมงร่วมกัน

การประชุมในระดับผู้กำหนดนโยบายในภูมิภาคเอเชียเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืนในครั้งนี้น่าจะสอดคล้องกับสิ่งที่ไทยได้มุ่งมั่นดำเนินการและหวังว่าประชาคมอาเซียนจะร่วมกันผลักดันจุดยืนการทำประมงอย่างยั่งยืนให้เห็นผลเป็นรูปธรรมภายในปี 2562 และพร้อมที่จะทำงานร่วมกันในการจัดทำนโยบายประมงร่วมอาเซียน โดยแสวงหาความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับสำนักเลขาธิการอาเซียนและประเทศสมาชิก องค์การระดับภูมิภาค และองค์การระหว่างประเทศ และจะนำผลที่ได้จากการประชุมไปกำหนดนโยบายประมงสู่ความยั่งยืนต่อไป

เกษตรกรมีข่าวดีมาบอกอีกแล้ว

ชายมะม่วงมหาชนกแดนกิมจิ

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังการประชุมผู้บริหารกระทรวงฯ ว่า เดินทางกลับจากประเทศเกาหลีใต้เมื่อคืนที่ผ่านมา การไปครั้งนี้ได้พบกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ของเกาหลีใต้ หลังจากนั้นจะมีความร่วมมือกันมากขึ้นระหว่างกระทรวงเกษตรฯ ของไทยกับเกาหลีใต้และมีการลงนามเอ็มโอยูเพื่อแลกเปลี่ยนประชุมสัมมนา รวมทั้งการเห็นชอบร่วมกันที่จะทำงานใกล้ชิดกันมากขึ้น การไปเยือนเกาหลีใต้ครั้งนี้ยังมีข่าวดี คือ ไทยสามารถส่งไป ขยายประเทศเกาหลีใต้ได้แล้ว ส่วนการส่งมะม่วงมหาชนกไปจำหน่ายในเกาหลีใต้นั้น ขณะนี้ยังเหลืออีก 2-3 ขั้นตอน คาดว่าจะส่งมะม่วงมหาชนกไปขายที่เกาหลีใต้เร็วๆ นี้

พล.อ.ฉัตรชัย กล่าวด้วยว่า การไปเกาหลีใต้ครั้งนี้ยังเข้าร่วมประชุมไอยูยู เพื่อการทำประมงอย่างยั่งยืน ซึ่งได้ชี้แจงให้ที่ประชุมรับทราบประเทศไทยได้ให้ความสำคัญกับการทำประมงที่ถูกกฎหมาย มีการแก้กฎหมายการทำประมงให้ทันสมัย มีการตรวจสอบย้อนกลับ รวมทั้งมีการขึ้นทะเบียนแรงงานและแรงงานสามารถเคลื่อนย้ายไปทำอย่างอื่นได้ในอนาคต ทั้งนี้ ในระยะเวลาอันใกล้จะมีการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ อาเซียน เพื่อทำงานร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น

พล.อ.ฉัตรชัย กล่าวเพิ่มเติมว่า เรื่องตัวปูที่มีมูลค่าทั้งหมด 1,916 ล้านบาท และมีปัญหาขณะนี้ สามารถแก้ไขได้แล้วกว่า 1,200 ล้านบาท ยังเหลืออีกประมาณกว่า 600 ล้านบาทนั้น จะต้องเคลียร์และทำให้เสร็จภายในปีนี้ หากพบข้าราชการเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยการหลอกลวงขายปูปลอมจะลงโทษสถานหนัก



พิธีเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ประจำปี 2559 ณ โรงเรียนชุมแพศึกษา อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น

'คลินิกเกษตรเคลื่อนที่' พระอัจฉริยภาพชุบชีวิตเกษตรกรทั่วหล้า

การใช้เทคโนโลยีการเกษตรหรือนวัตกรรมที่เหมาะสมเป็นปัจจัยที่สำคัญต่อการพัฒนาการเกษตรที่จะช่วยเพิ่มผลผลิตและสร้างแรงจูงใจในการกระตุ้นเศรษฐกิจการผลิตภาคการเกษตร โดยจำเป็นต้องมีการสร้างความเชื่อมโยงระหว่างองค์กรวิจัยและพัฒนาภาคการเกษตร ที่เป็นแหล่งบริการความรู้เฉพาะด้านแก่เกษตรกรเป้าหมายที่จะต้องนำความรู้วิชาการใหม่และบริการทางวิชาการโดยอาศัยช่องทางต่างๆ ที่สามารถให้บริการตรงความต้องการและทันต่อเหตุการณ์

การจัดตั้งโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ นับเป็นวิธีหนึ่งที่สามารถทำให้การบริการทางวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีบรรลุผลสำเร็จตามที่มุ่งหวังเร็วขึ้นเป็นแบบวันสต็อปเซอร์วิสหรือให้บริการในจุดเดียว ซึ่งการดำเนินงานในรูปแบบนี้จะเป็นการบูรณาการนักวิชาการแต่ละสาขา

ทั้งด้านพืช ปศุสัตว์ ประมง พัฒนาที่ดิน ฯลฯ โดยอาศัยเครื่องมืออุปกรณ์เข้าช่วยในการปฏิบัติงานซึ่งสามารถเคลื่อนที่เข้าไปได้ทุกจุด สร้างแรงดึงดูดใจจากเกษตรกรส่วนใหญ่ในพื้นที่เป้าหมาย เป็นการกระตุ้นเกษตรกรให้เกิดการตื่นตัวและยอมรับนวัตกรรมใหม่ๆ ได้เป็นอย่างดี

เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงมีพระชนมพรรษา 50 พรรษา ในปี 2545 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงขอพระราชทานุญาตจัดทำโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่กราบบังคมทูลถวาย และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงรับโครงการดังกล่าวไว้ในพระราชานุเคราะห์ และพระราชทานพระราชานุญาตเชิญอักษรพระนามาภิไธยไว้ในเครื่องหมายตราสัญลักษณ์โครงการ

การจัดตั้งโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการแก่เกษตรกรในการแก้ไขปัญหาด้านการผลิตทางการเกษตรได้อย่างรวดเร็วและ

คม ชัด ลึก

Khom Chad Luek
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,350

Section: First Section/เกษตร/ทำมาหากิน

วันที่: พุธที่ 1 ธันวาคม 2559

ปีที่: 16

ฉบับที่: 5521

หน้า: 6(บน)

Col.Inch: 110.05 Ad Value: 148,567.50

PRValue (x3): 445,702.50

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: 'คลินิกเกษตรเคลื่อนที่' พระอัจฉริยภาพชุบชีวิตเกษตรกรที่หัวลำ

ทันเหตุการณ์และเพื่อบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานวิชาการ หน่วยงานส่งเสริมและศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล ในการพัฒนาฟื้นฟูเกษตรกรให้สามารถทำการผลิตทางการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยังยื่น รวมไปถึงการแก้ไขปัญหาพร้อมกัน โดยมีเป้าหมายให้บริการทางการเกษตรแก่เกษตรกรตามความต้องการ และความเหมาะสมของพื้นที่ รวมทั้งการแก้ไขปัญหาพร้อมกัน ทั้งยังเสริมสร้างความรู้และฝึกอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรหรือนวัตกรรมที่เหมาะสมแก่เกษตรกร

สำหรับกิจกรรมของโครงการนั้น ประกอบด้วย การให้คำปรึกษา ตรวจวิเคราะห์และวินิจฉัย และให้บริการโดยการใช้อุปกรณ์และเครื่องมือทางห้องปฏิบัติการ โดยแบ่งเป็นคลินิกพืช กรมวิชาการเกษตรรับผิดชอบโรคและแมลงศัตรูพืช

เวชพืช สารพิษตกค้าง การขาดธาตุอาหารพืช วัตถุประสงค์ของกรมพัฒนาที่ดิน ทำหน้าที่วิเคราะห์และตรวจสอบดินและปุ๋ย คลินิกสัตว์ กรมปศุสัตว์ให้บริการด้านโรคสัตว์ ควบคุมบำบัดโรคสัตว์ ตรวจรักษาพยาบาลสัตว์ ฉีดวัคซีนสัตว์ คลินิกประมง โดยกรมประมง รับผิดชอบโรคสัตว์น้ำ เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คุณภาพน้ำ กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ การฝึกอบรมและจัดนิทรรศการที่เป็นความต้องการของเกษตรกรหรือเป็นเทคโนโลยีที่เกษตรกรควรรู้ คลินิกบัญชี ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ การจัดทำบัญชีฟาร์ม คลินิกชลประทาน โดยกรมชลประทานจะดูแลการบริหารจัดการน้ำ ฯลฯ คลินิกสหกรณ์ โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ การดำเนินงานด้านสหกรณ์ ระเบียบปฏิบัติต่างๆ คลินิกกฎหมาย ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ดำเนินงานด้านกฎหมายที่ดิน

โดยสำนักงานเกษตรจังหวัด ร่วมกับหน่วยงานให้บริการคลินิกเกษตรแต่ละด้านจำแนกกลุ่มเกษตรกรที่เข้ารับบริการออกเป็น 2 กลุ่ม ตามระดับปัญหา คือ กลุ่มที่ 1 กลุ่มที่ต้องได้รับการช่วยเหลือเป็นรายครัวเรือน โดยหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง หรือหลายหน่วยงาน กลุ่มที่ 2 กลุ่มที่สามารถแก้ไขโดยการช่วยเหลือในภาพรวม หรือช่วยเหลือเป็นรายกลุ่มและพื้นที่ ขณะที่การจัดทำโครงการและแผนดำเนินงานในการช่วยเหลือร่วมกับเกษตรกรที่เข้ารับบริการ องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น



คม ชัด ลึก

Khom Chad Luek
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,350

Section: First Section/เกษตร/ทำมาหากิน

วันที่: พุธที่ 1 ธันวาคม 2559

ปีที่: 16

ฉบับที่: 5521

หน้า: 6(บน)

Col.Inch: 110.05 Ad Value: 148,567.50

PRValue (x3): 445,702.50

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: 'คลินิกเกษตรเคลื่อนที่' พระอัจฉริยภาพชุบชีวิตเกษตรกรทั่วหล้า

และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยแบ่งงาน/โครงการออกเป็น 2 ระดับ ได้แก่ รายครัวเรือน เช่น ด้านพืช ด้านปศุสัตว์ ด้านประมงและรายกลุ่มหรือรายพื้นที่ เช่น ด้านดิน ด้านสหกรณ์ ด้านชลประทาน ด้านกฎหมาย

ขณะที่การดำเนินการตามแผนการช่วยเหลือเกษตรกรที่เข้ารับ

บริการ การให้บริการต่อเนื่องนั้นอาจดำเนินการโดยใช้ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล เป็นกลไกในการดำเนินงาน และให้เกษตรกรจังหวัดเป็นผู้ประสานงานกับหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง (ปศุสัตว์จังหวัด ประมงจังหวัด พัฒนาที่ดินจังหวัด ฯลฯ) ในระดับจังหวัดหรือระดับเขต เพื่อจัดหาแผนการหมุนเวียนการเข้าไปให้บริการแก่เกษตรกรในพื้นที่ โดยใช้ข้อมูลรายชื่อเกษตรกรที่เคยเข้ามาใช้บริการ แต่ละคลินิกเป็นข้อมูลพื้นฐานในการให้บริการ

อย่างไรก็ตามการจัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์เพื่อเทิดพระเกียรติ ได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี นับตั้งแต่ปี 2545 จนถึงปัจจุบัน โดยจัดพร้อมกันทุกจังหวัดในวันที่ 28 กรกฎาคมของทุกปี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เวียนไปตามภูมิภาคต่างๆ ล่าสุดปี 2559 นี้ กระทรวงเกษตรฯ ได้ดำเนินการจัดงาน ณ โรงเรียนชุมชนแพศึกษา อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น ต่อเนื่องจำนวน 2 วัน ระหว่างวันที่ 28 กรกฎาคม-29 กรกฎาคม พร้อมกันทั้ง 4 ภูมิภาค โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ เป็นประธานกล่าวถวายพระพรและกล่าวเปิดงาน นายกำธร ถาวรสถิตย์ ผู้ว่าฯ ขอนแก่น (ในขณะนั้น) กล่าวต้อนรับ และนายโอฬาร พิทักษ์ (ในขณะนั้น) อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวรายงาน

ส่วนกิจกรรมภายในงานมีการจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติ การจัดคลินิกเกษตรเพื่อให้บริการคำปรึกษา แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการเกษตร ให้แก่เกษตรกรที่เข้ารับบริการ รวมถึงการประกวด แข่งขันผลิตผลทางการเกษตรและร้านค้าจำหน่ายสินค้าทางการเกษตร อย่างไรก็ตามโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์นั้น เปิดให้บริการครั้งแรกเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2545 ที่ต.บ้านหลวง อ.ดอยพุด จ.สระบุรี โดยดำเนินการอย่างต่อเนื่องมาจนปัจจุบัน โดยมีเกษตรกรมาใช้บริการแล้วทั้งสิ้น 2,383,000 ราย

นับเป็นอีกหนึ่งโครงการในพระราชานุเคราะห์ของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เพื่อชุบชีวิตให้เกษตรกรไทยทั่วหล้า ได้รับความรู้ที่จะน้อมนำไปปฏิบัติให้ชีวิตอยู่ดีกินดีตลอดไป

● สุรัตน์ อัดตะ ●

'คลัง' เลื่อนจ่าย 'คนจน' แจกมีต่างตัวสวมสิทธิ ปลื้มท่องเที่ยวตามเป้า

'คลัง' เลื่อนจ่ายเงินช่วยคนจน 3 ฐ.ค. เช็กวุ่นปัญหา
ระบบ-ต่างตัวสวมสิทธิ 'ธนะศักดิ์' พอใจยอดท่องเที่ยว
ปี'59 (อ่านต่อหน้า 11)

ต่อจากหน้า 2 ท่องเที่ยว

'บิ๊กเจียบ' พอใจท่องเที่ยวตามเป้า

จากกรณีการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติมาตรการต่างๆ เพื่อช่วยเหลือประชาชน อาทิ มาตรการแจกเงินคนจน มาตรการกระตุ้นท่องเที่ยว รวมถึงมาตรการช่วยเหลือชาติ ซึ่งเตรียมเสนอเข้าที่ประชุม ครม. โดยคาดว่าจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงปลายปี 2559 นั้น

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี กล่าวภายหลังเป็นประธานประชุมคณะกรรมการนโยบายท่องเที่ยวแห่งชาติ ว่ารายได้และผลประโยชน์จากการท่องเที่ยวในปีนี้เป็นไปตามเป้า โดยมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวกว่า 32.6 ล้านคน คาดว่ามีรายได้เข้าประเทศมากกว่า 2.44 ล้านล้านบาท ขณะที่ความคืบหน้าการแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือนได้ดำเนินการได้เรียบร้อยดี มี 5-6 สมาคมให้ความร่วมมือกับรัฐบาล จึงขอให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามกฎกติกา และเสียภาษีตามกฎหมายอย่างถูกต้อง โดยจะมีการตั้งคณะกรรมการเข้าไปตรวจสอบให้คำแนะนำในเรื่องนี้

ถกผู้ประกอบการสร้างมาตรฐานทัวร์

ต่อมา พล.อ.ธนะศักดิ์เดินทางไปที่อาคารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เป็น

ประธานการประชุมร่วมกับผู้ประกอบการการท่องเที่ยว เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน โดยเปิดเผยภายหลังการประชุมว่า เป็นการหารือกับผู้ประกอบการการท่องเที่ยวทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง เรื่องมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวไตรมาสที่ 4 และการแก้ปัญหาผลกระทบจากการปราบปรามทัวร์ผิดกฎหมาย โดยมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวหลังจากนี้ จะทำในลักษณะต่อเนื่อง เบื้องต้นจะเริ่มที่ธุรกิจจิวเวลรี่เป็นโมเดลแรก เนื่องจากมีมูลค่าสูง คิดเป็นสัดส่วน 1 ใน 3 ของการส่งออก เพราะฉะนั้นมองว่าหากมีการส่งเสริมให้มีการซื้อจิวเวลรี่และอัญมณีในกลุ่มนักท่องเที่ยวเพียง 5% ของจำนวนนักท่องเที่ยวในแต่ละปี ในราคาอย่างต่ำ 5,000 บาทต่อชิ้น จะสร้างมูลค่าตามมาอย่างมหาศาล และคาดว่าจะมีผลทำให้เกิดมูลค่าการท่องเที่ยวในปี 2560 ประมาณ 2.5 ล้านล้านบาท

"นอกจากตัวแทนสมาคมต่างๆ แล้ว ยังมีตัวแทนบริษัทร่วมประชุมเพื่อร่วมกำหนดมาตรฐานราคา โดยมีสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) กระทรวงพาณิชย์ เข้ามาช่วยดูแล เนื่องจากที่ผ่านมามีปัญหาว่านักท่องเที่ยวถูกบังคับให้ซื้อสินค้าในกลุ่มนี้สูงกว่าท้องตลาด และนอกจากจะกำหนดราคาให้ได้มาตรฐานแล้ว จะให้มีการรับประกันคุณภาพ สามารถส่งสินค้าคืนได้ภายใน 1 เดือน หากไม่มีคุณภาพ" พล.อ.ธนะศักดิ์กล่าว ด้านนางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและ

กีฬา เปิดเผยว่า จะจัดตั้งคณะอนุกรรมการขึ้น 1 ชุดเพื่อดูแลและกำกับมาตรฐานราคาจิวเวลรี่และอัญมณี ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างตั้งชื่อคณะอนุกรรมการ และผลักดันให้ไทยเป็นจิวเวลรี่ฮับในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เนื่องจากมีชื่อเสียงอยู่แล้ว

สทท. หวั่นมาตรการออกกระชั้น

นายภูริวัจน์ ลิ้มถาวรรัตน์ นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ (สทท.) เปิดเผยว่า มาตรการภาษีที่ภาครัฐออกมากกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงปลายปี คาดว่าจะเป็นแรงจูงใจให้ผู้บริโภคเดินทางท่องเที่ยวและนำมาลดหย่อนภาษีเพิ่มขึ้นจากปี 2558 แต่อาจได้ไม่มากนักเนื่องจากมาตรการดังกล่าวออกมาในระยะเวลากะชั้นชิด อย่างไรก็ตามมองว่าผลของมาตรการภาษีจะส่งผลดีต่อธุรกิจโรงแรมและธุรกิจนำเที่ยวให้เข้าสู่ระบบ

กฎหมายมากขึ้น เนื่องจากจะต้องออกใบกำกับภาษีให้กับผู้บริโภค

"สำหรับอัตราเข้าพักในช่วงครึ่งเดือนแรกของเดือนธันวาคม จากที่ตรวจสอบในส่วนภูมิภาค พบว่ามีอัตราเข้าพักเพียง 20% มีเพียงภาคเหนือที่มีอัตราเข้าพักถึง 70% ซึ่งเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วพบว่า มีอัตราเข้าพักไม่ต่ำกว่า 80-90% หรือในบางสถานที่ยอดอัตราเข้าพักเต็ม 100% ดังนั้น จึงมองว่ามาตรการภาษีที่รัฐบาลออกมากกระตุ้นการท่องเที่ยวคาดว่าจะเป็แรงจูงใจให้ผู้บริโภคมากขึ้น แต่ก็ต้องมาประเมินจำนวนนักท่องเที่ยวและผลจากการออกมาตรการนี้อีกครั้ง เพราะบรรยากาศการท่องเที่ยวมีผลสำคัญต่อการตัดสินใจเดินทางของผู้บริโภค ซึ่งผู้บริโภคกว่า 60% ยังติดอยู่ในความรู้สึกไม่อยากออกไปเที่ยว" นายภูริวัจน์กล่าว และว่า สำหรับประเด็นหารือในที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ คือ ภาครัฐอยากให้ภาคเอกชนช่วยกระจายข่าวหรือประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับมาตรการลดหย่อนภาษีท่องเที่ยว เพราะยังมีผู้บริโภคบางส่วนที่ยังไม่เข้าใจข้อมูลดีพอ

สมาพันธ์ฯ แนะนำใช้ยาแรง

นายชัยรัตน์ ไตรรัตน์จรัสพร นายกสมาพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยวส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย เปิดเผยถึงมาตรการภาษีเพื่อ

สนับสนุนการท่องเที่ยวในช่วงปลายปี 2559 ว่าจะช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวช่วงปลายปี ได้แต่ไม่มากนัก ควรต้องใช้ยาแรงในการกระตุ้น เนื่องจากสถานการณ์ท่องเที่ยวในปี นี้นับรายนาคก่อนข้างจะเจียบเหงา ผู้บริโภค ยังติดอยู่ในความรู้สึกโศกเศร้าส่งผลต่อ บรรยายการท่องเที่ยวโดยรวม

“มองว่าผลของมาตรการภาษีนี้นี้จะเริ่มเห็น ชัดขึ้นหลังปีใหม่ในปี 2560 อย่างไรก็ตาม มองว่าสาเหตุสำคัญที่อาจจะทำให้มาตรการ นี้ไม่สามารถกระตุ้นภาคการท่องเที่ยวได้ ทั้งหมด เนื่องจากในธุรกิจที่พักโรงแรม ร้านอาหาร และธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว ประมาณ 50% เป็นผู้ประกอบการขนาด กลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี) จึงมีปัญหา ว่า ผู้ประกอบการเหล่านี้ไม่สามารถออกไป กำกับภาษีให้กับผู้บริโภคได้ ทั้งที่มีหลายๆ รายที่พยายามดำเนินการขอใบอนุญาตให้ถูก ต้อง แต่ยังคงติดขัดเรื่องข้อกฎหมาย ผู้บริโภค ระดับกลางถึงล่างจึงไม่ได้รับอานิสงส์จาก มาตรการลดหย่อนภาษีท่องเที่ยวนี้ หรือไม่ ก็ต้องหาที่พึ่งอื่นที่สามารถออกไปกำกับภาษี ให้ได้” นายชัยรัตน์กล่าว

รพท.เชื่อกกระตุ้นท่องเที่ยวส่งผลดี

ด้านนายดอน นาครทรรพ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายนโยบายเศรษฐกิจการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (รพท.) กล่าวว่า มาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวในประเทศ โดยให้สามารถนำเงินค่าใช้จ่ายท่องเที่ยวมา ลดหย่อนภาษีได้นั้น เป็นมาตรการที่ออกมา ถูกเวลา เพราะช่วงเวลานี้การท่องเที่ยวไทย ได้รับผลกระทบจากทั้งมาตรการปราบปราม ทั่วรัศมีเศรษฐกิจที่ทำให้นักท่องเที่ยวจีนลดลง และนักท่องเที่ยวไทยก็ไม่มีอารมณ์อยาก เที่ยวเพราะอยู่ในช่วงเวลาแห่งความโศก เศร้าและไวทุกข์

“รพท.ยังไม่ได้มีการประเมินตัวเลข มาตรการนี้ว่าจะมีผลต่อเศรษฐกิจอย่างไร บ้าง แต่เชื่อว่าจะส่งผลดีต่อการบริโภคโดยรวม ทั้งนี้ นอกจากมาตรการนี้ ภาครัฐจะมี มาตรการช่วยเหลือชาติออกมาเป็นครั้งที่ 3 ต่อเนื่องจากครั้งแรกช่วงปลายปี 2558 และ ครั้งที่สอง สงกรานต์ 2559 ซึ่งมาตรการนี้ก็จะช่วยกระตุ้นการบริโภคได้อีกแรงหนึ่ง โดย หากพิจารณามาตรการนี้ในช่วงสงกรานต์ 2559 จะพบว่าตัวเลขการบริโภคไตรมาสที่ 2/2559 เติบโตได้ดี อย่างไรก็ตาม เป็นการ ดึงความต้องการซื้อล่วงหน้า ทำให้ช่วง

ไตรมาสที่ 3/2559 การบริโภคจะลดลงไป บ้าง ซึ่งการนำมาตรการมาใช้ในช่วงปลายปี ไตรมาสที่ 4 นี้การบริโภคก็จะขยายตัวได้ต่อ เนื่อง แต่ช่วงไตรมาสแรก 2560 อาจจะแผ่ว ลงบ้าง” นายดอนกล่าว

มั่นใจช่วยแก้ทั่วรัศมีเศรษฐกิจ

นายสมบัติ นราวุฒิชัย เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) กล่าวว่า มาตรการท่องเที่ยวในช่วง เดือนธันวาคมนี้ จะช่วยให้ประชาชนมีการ ท่องเที่ยวในประเทศมากขึ้น ช่วยกระตุ้น เศรษฐกิจในประเทศโดยเฉพาะกลุ่มคนที่ วางแผนจะไปเที่ยวในประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียงอาจจะเปลี่ยนใจเลือกมาเที่ยวจังหวัด ในประเทศแทน เพราะสามารถนำค่าใช้จ่าย มาหักลดหย่อนภาษีได้ ซึ่งส่วนหนึ่งจะช่วย ทดแทนจำนวนนักท่องเที่ยวที่หายไปจากการ ปราบปรามทั่วรัศมีเศรษฐกิจได้ ส่วนมาตรการ ช้อปช่วยชาติที่เตรียมจะออกมา เชื่อว่าจะ ช่วยกระตุ้นการใช้จ่ายใช้สอยของประชาชน และทำให้ภาคธุรกิจมียอดขายที่ดีขึ้น

ขณะที่นายจิรบูลย์ วิทาลัยห์ ประธาน สภาคอมของชาวมุสลิม ของชาวยุโรปและของตลกแต่ง บ้าน และเลขาธิการสมาพันธ์ผลิตภัณฑ์โลฟ สโตล์ไทย กล่าวถึงมาตรการกระตุ้นการ ใช้จ่ายของภาครัฐผ่านการลดหย่อนภาษีจากการ ท่องเที่ยวและช้อปช่วยชาตินั้น ถือเป็นเรื่อง ดี แต่การประกาศใช้มาตรการนี้ถือว่ากระชั้น เกินไป เหลือเวลาแค่ 2 สัปดาห์ที่รับคำสั่งซื้อ และเตรียมการผลิต จึงอยากให้ขยายเวลา การใช้มาตรการออกไปถึงตรุษจีน หรือปลาย เดือนมกราคม 2560 จะช่วยกระตุ้นคำสั่งซื้อ และการค้าได้มากขึ้น อย่างไรก็ตาม มาตรการ ที่ออกมานี้จะช่วยเพิ่มคำสั่งซื้อต่อเนื่องถึงต้น ปีหน้า และทำให้รายได้กลุ่มสินค้าของชาวยุโรป กลับมาเป็น 0% หรือมูลค่า 5 หมื่นล้านบาท จากเดิมน่าจะติดลบ 15%

ศูนย์วิจัยกสิกรคาดสะพัด8.4หมื่นล.

รายงานข่าวจากศูนย์วิจัยกสิกรไทยแจ้ง ว่า ตลาดไทยเที่ยวไทยเป็นหนึ่งในกิจกรรม เศรษฐกิจที่มีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจ ของประเทศ โดยรายได้มีมูลค่าประมาณ 800,000 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วน ประมาณ 5.7% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมของ ประเทศ (จีดีพี) และทำให้เม็ดเงินกระจาย ลงสู่ระบบเศรษฐกิจในท้องถิ่น โดยศูนย์ วิจัยฯ มองว่าการออกมาตรการภาษีนี้อาจ

สนับสนุนการท่องเที่ยวในประเทศจะส่งผล ดีผ่านการกระตุ้นการท่องเที่ยวในประเทศ ประเมินผลของมาตรการนี้น่าจะทำให้เกิด เม็ดเงินกระจายสู่ธุรกิจท่องเที่ยวเพิ่มเติม 2,000-4,000 ล้านบาท เทียบกับในกรณีที่ไม่มี มาตรการการท่องเที่ยว และส่งผลให้เกิดเม็ดเงิน สะพัดสู่ธุรกิจท่องเที่ยวในเดือนธันวาคม 2559 ประมาณ 82,000-84,000 ล้านบาท เติบโต 8.8-11.5% เมื่อเทียบกับที่เติบโต 13.4% ในเดือนเดียวกันของปี 2558 ซึ่งนัก ท่องเที่ยวที่เที่ยวในช่วงนี้จะได้รับประโยชน์ จากมาตรการ ที่จะช่วยเพิ่มคำสั่งซื้อจากการ ขอคืนภาษีในปี 2560 ซึ่งผู้ประกอบการควร ใช้จังหวะนี้ในการจัดโปรโมชั่นต่างๆ ร่วมกับ พันธมิตร อาทิ จัดแคมเปญร่วมกับสถาบัน การเงิน การจัดประชาสัมพันธ์การตลาดผ่าน สื่อสังคมออนไลน์ เพื่อกระตุ้นให้เกิดการรับ รู้และสร้างแรงจูงใจในการวางแผนเดินทาง ท่องเที่ยว ขณะที่ในส่วนของผู้ประกอบการ นำเที่ยวอาจจะใช้โอกาสนี้ประชาสัมพันธ์ เพิ่มเติมแพคเกจท่องเที่ยวตลอดทั้งเดือน ธันวาคม

สศอ.ลุ้นมาตรการกระตุ้นปลายปี

นายวิรัชศักดิ์ คุปประเสริฐ รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) เปิดเผยว่า กำลังติดตามมาตรการกระตุ้น เศรษฐกิจของรัฐบาล โดยเฉพาะมาตรการ แจกเงินคนจน และมาตรการช้อปช่วยชาติ กระตุ้นท่องเที่ยว ว่าจะทำให้ดัชนีผลผลิต อุตสาหกรรม (เอ็มพีไอ) และผลิตภัณฑ์มวล รวมประเทศ (จีดีพี) ด้านอุตสาหกรรม ปี 2559 ขยายตัวเพิ่มขึ้นหรือไม่ จากปัจจุบันคาด ว่าจะขยายตัวระดับ 0.5% จีดีพีอุตสาหกรรม คาดปี 2560 ขยายตัวระดับ 0.9-1% โดยการ ที่ตัวเลขเศรษฐกิจทั้ง 2 ตัวจะขยายตัวเพิ่ม ขึ้น ต้องมาจากการบริโภคสินค้าอุตสาหกรรม แต่หากประชาชนนำเงินไปซื้อสินค้าที่ไม่ เกี่ยวข้อง อาทิ สลากกินแบ่งรัฐบาล ก็ไม่ส่ง ผลต่ออุตสาหกรรม แต่จะส่งผลต่อจิตวิทยา ว่ามีการใช้จ่ายในระบบเศรษฐกิจขยายตัว อย่างไรก็ตาม หากมาตรการช่วยเศรษฐกิจ ปลายปีไม่ทันก็มั่นใจว่าจะส่งต่อเอ็มพีไอปี 2560 แน่นนอน

“สศอ.มั่นใจว่าแนวโน้มดัชนีเอ็มพีไอ ปี 2560 จะขยายตัวอย่างน้อย 0.5-1.5% จีดีพีอุตสาหกรรมขยายตัว 1-2% ภายใต้ สมมุติฐานอัตราแลกเปลี่ยนอยู่ในกรอบ 35.5-36.5 บาทต่อเหรียญสหรัฐ ราคาน้ำมัน

อยู่ที่ 45-55 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล จาก การทยอยฟื้นตัวอย่างช้าๆ ของเศรษฐกิจ โลกที่ธนาคารโลกคาดขยายตัว 3.4% จาก ปีนี้ ประกอบกับรายจ่ายการลงทุนภาครัฐที่มี แนวโน้มขยายตัวเร่งขึ้น โดยเฉพาะการลงทุน โครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคม และการ ยื่นคำขอรับการส่งเสริมการลงทุน และการ ดำเนินงานภายใต้แผนงานพัฒนาระเบียง เศรษฐกิจภาคตะวันออก หรืออีอีซี จะดึงดูด การลงทุนเข้ามาในประเทศมากขึ้น” นายวีร คักศักดิ์กล่าว

'คลัง' เลื่อนจ่ายช่วยคนจน3ธ.ค.

นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวง การคลัง เปิดเผยว่า มาตรการเพิ่มรายได้ ให้ผู้มีรายได้น้อย ซึ่งจะมอบเงินให้วันที่ 1 ธันวาคม 2559 จำเป็นต้องเลื่อนการจ่ายเงิน แก่ผู้มาลงทะเบียนคนจนกับกระทรวงการ คลังเป็นวันที่ 3 ธันวาคม 2559 เนื่องจากมี ผู้มาลงทะเบียนแล้ว 8.3 ล้านคน ซึ่งอาจจะ มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน เพื่อให้เกิดความถูก ต้องจึงต้องตรวจสอบข้อมูลอีกรอบว่ามีรายได้ ต่ำกว่า 100,000 บาทต่อปีตามเกณฑ์หรือไม่ โดยให้กรมสรรพากรทบทวนอีกรอบ คาดใช้ เวลาตรวจสอบข้อมูลอีก 1-2 วัน เพื่อให้เกิด ความมั่นใจ และให้ข้อมูลมีความชัดเจนว่าผู้ ลงทะเบียนมีสิทธิจริง ไม่อยากให้เกิดโอกาส

“วันที่เริ่มจ่ายเงินตรงกับวันเสาร์ ระบบอี แบล็กจึงสามารถจ่ายได้ แต่หากการจ่ายผ่าน บัญชีธนาคารปกติทำไม่ได้ในวันหยุด คงต้อง

เลื่อนไปเป็นวันหลัง โดยการจ่ายเงินจะทยอย จ่ายให้กับผู้ลงทะเบียน คาดว่าภายในเดือน ธันวาคมนี้จะจ่ายได้ครบ โดยธนาคารจะได้ รับรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงิน เมื่อผู้มีสิทธิเป็น ลูกค้าอยู่แล้วก็สามารถโอนได้เลย หากผู้มี สิทธิรับเงินไม่มีบัญชีธนาคารก็ไปสมัครกับ ธนาคาร โดยจะเปิดบัญชีปกติหรือแบบอี เพย์เมนต์ก็ได้ หรือใช้อีวอลเล็ตของธนาคาร กรุงไทยซึ่งมีความพร้อมอยู่แล้วก็ได้ ข้อมูล ลงทะเบียนจะอยู่กับกรมสรรพากร ซึ่งจะส่ง ให้กรมบัญชีกลาง และส่งให้กับทางธนาคาร สำหรับโครงการนี้ได้แก่ อยู่แล้ว เพราะมี เงินงบประมาณที่ภาครัฐเป็นคนจ่าย” นาย สมชัยกล่าว และว่า สำหรับการเปิดรับลง ทะเบียนคนจนรอบใหม่ โดยส่วนตัวยังไม่ พบการส่งสัญญาณจากทางรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงการคลังว่าจะให้เปิดรับเร็วขึ้น หาก เป็นนโยบายให้เปิดเร็วขึ้นก็สามารถทำได้

เผยกระตุ้นศก.ปีหน้ามีเพียบ

นายสมชัยกล่าวอีกว่า สำหรับมาตรการที่ เป็นแพคเกจที่จะออกในช่วงปีใหม่นี้มีแน่นอน รัฐบาลเตรียมจะออกแพคเกจที่จะกระตุ้นให้ เศรษฐกิจไทยในปีหน้าให้มีอัตราเติบโตได้ 4-5% ตามศักยภาพ จากปกติที่เศรษฐกิจ ไทยจะเติบโตในภาวะนิวนอร์มอลที่ 3% กว่าๆ ซึ่งต่ำกว่าศักยภาพเศรษฐกิจไทย แพคเกจ จะเน้นการลงทุนของภาครัฐ ที่ทำให้ระบบ เศรษฐกิจหมุนเวียนเร็ว เพิ่มความสามารถ ในการแข่งขัน และทำให้เศรษฐกิจเติบโตเป็น ไปตามศักยภาพ ขณะเดียวกันจะดึงให้ภาค เอกชนพร้อมในการลงทุน โดยการลงทุนภาค รัฐบาลจะนำเอกชน สำหรับรายละเอียดแพคเกจ เกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน ขอให้ติดตาม ดูต่อไปก่อน สำหรับปีหน้าจะเป็นปีทองและ บิ๊กแบงการลงทุนของภาครัฐ หากทำอย่าง เป็นรูปธรรมจะกระตุ้นให้เอกชนพร้อมลงทุน ตาม ส่วนมาตรการช่วยเหลือชาติที่คาดว่าจะ เข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายนที่ผ่านมา แต่ยังไม่มีการ พิจารณานั้น ยืนยันว่ามาตรการนี้มีแน่นอน

พบต่างตัวสวมสิทธิรับเงิน

แหล่งข่าวจากกระทรวงการคลัง เปิดเผย ว่า สาเหตุการเลื่อนจ่ายเงิน เนื่องจากมีปัญหา ในการเชื่อมระบบจ่ายเงินกับเว็บไซต์ <http://www.epayment.go.th> ที่จะทำให้ประชาชนมา ตรวจสอบว่าเงินเข้าบัญชีหรือยังผ่านเว็บไซต์ ดังกล่าว นอกจากนี้ยังพบว่า การตรวจสอบ สิทธิของผู้ลงทะเบียนกว่า 7.05 แสนราย ยัง ดำเนินการไม่แล้วเสร็จ โดยปัญหาที่พบ อาทิ ไม่ใช่คนสัญชาติไทยมาลงทะเบียนเพื่อรับเงิน รวมถึงพบชื่อสกุลไม่ตรงตามบัตรประชาชน ดังนั้นจึงมีการดึงข้อมูลกลับไปตรวจสอบอีก ครั้ง นอกจากนี้บางธนาคารแจ้งมาว่าในช่วง ต้นเดือนเป็นช่วงการจ่ายเงินเดือนเข้าบัญชี ลูกค้า ดังนั้นอาจเกิดปัญหากับระบบหากมี การจ่ายเงินให้คนจนในวันที่ 1 ธันวาคมนี้ โดยก่อนหน้านี้คาดว่าล็อตแรกจะสามารถ จ่ายเงินได้ไม่น้อยกว่า 4-5 ล้านราย วงเงิน ประมาณ 1 หมื่นล้านบาท หลังจากนั้นจ่าย ล็อตต่อไป ซึ่งทุกธนาคารเตรียมวงเงิน ไว้จ่ายพร้อมแล้ว แต่เมื่อมีปัญหาจึงต้อง เลื่อนไปก่อน

พันธส่งออกติดลบเป็นปีที่4

นายณพพร เทพสิทธา ประธานสภาผู้

ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สรท.) หรือสภาผู้ส่งออก เปิดเผยว่า สรท.ยังคง คาดการณ์ตัวเลขการส่งออกทั้งปี 2559 ติดลบ 0.8% ถึง 0% เพราะการจะส่งออก 2 เดือนสุดท้ายจะบวกได้ ต้องมีมูลค่าต่อ เดือนเกิน 1.81 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ หรือ โต 5% เทียบเดือนเดียวกันปีก่อน เชื่อ ว่าทำได้ยาก มองว่าส่งออกปีนี้ดีสุดน่าจะ ติดลบ 0.5% หากส่งออกต่อเดือนสุดท้ายปี นี้ทำได้ 1.75 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ พันธง ปีนี้ส่งออกติดลบเป็นปีที่ 4 สำหรับปี 2560 คาดการณ์เติบโต 0% ถึง 1% เนื่องจากมี ปัจจัยเสี่ยงจำนวนมาก ได้แก่ เศรษฐกิจโลก ยังผันผวน ผลกระทบจากนโยบายทางการเงิน และการปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบายของ ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) รวมถึงนโยบาย ของประธานาธิบดีสหรัฐคนใหม่ นายโดนัลด์ ทรัมป์ ที่มีมาตรการกีดกันทางการค้าเพิ่ม ขึ้นเพื่อปกป้องอุตสาหกรรมภายในประเทศ

(อ่านต่อหน้า 12)

ต่อจากหน้า 11

ท่องเที่ยว

นอกจากนี้ ยังมีปัญหาความผันผวนของราคา น้ำมันและทองคำ ดังนั้น ผู้ประกอบการและ รัฐบาลต้องปรับตัวให้ทันสถานการณ์

“ในปีหน้าความไม่แน่นอน และความผันแปรสูงกว่าปีนี้ มีปัจจัยเสี่ยง 7-8 ประเด็น โดยเฉพาะความรุนแรงจากความผันผวน ของค่าเงิน ราคาน้ำมันและพลังงานทดแทน เพื่อลดต้นทุน แต่ยังคงหวังว่าการส่งออกไทย ปีหน้าจะกลับมาเป็นบวกแต่คงโตต่ำ” นาย ณพพรกล่าว

แนะปีหน้าเจาะตลาดรายปท.

ด้านนายวัลลภ วิตนากร รองประธาน สรท. กล่าวว่า ปีหน้ารัฐบาลต้องเน้นวาง ยุทธศาสตร์เจาะตลาดรายประเทศ ซึ่งมี เรื่องที่น่าวิตกจากกลุ่มประเทศซีแอลเอ็มวี (กัมพูชา ลาว พม่า เวียดนาม) ที่เคยมีอัตรา เติบโตในปีก่อน 7.7% เป็นตลาดที่มีอนาคต ของไทย แต่ปีนี้กลับพบว่ากลุ่มประเทศเหล่านี้ มีอัตราเติบโตติดลบ 2.2% รวมถึงตลาดจีนที่มี ลีดส่วนมูลค่าคิดเป็น 10% ของการส่งออก รวม ยังมีปัญหาอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ หดหายไปมาก ทั้งนี้ภาคเอกชนจะนัดหารือ

กันเองในการกำหนดทำที่เพื่อยื่นข้อเสนอ
กับรัฐบาล เมื่อได้ข้อสรุปแล้วจะขอหารือกับ
กระทรวงการคลังเพื่อเสนอให้พิจารณาต่อ
มาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการด้านการ
ส่งออกที่มาตรการกำลังจะสิ้นสุดในเดือน
ธันวาคมนี้ ต่อเวลาออกไปอีก 1 ปี

นายวัลลภยังกล่าวถึงมาตรการกระตุ้น
การใช้จ่ายปลายปีของรัฐ ทั้งมาตรการท่องเที่ยว
และช้อปช่วยชาติว่า เป็นเรื่องที่ดี และ
น่าจะส่งผลดีทางจิตวิทยา ซึ่งปกติเทศกาล
จะมีการใช้จ่ายอยู่แล้ว อาจทำให้เกิดกำลัง
ซื้อเพิ่มแต่อาจไม่ได้มีผลมากนัก เพราะผู้มี
รายได้ระดับกลางล่างยังต้องระวังการใช้จ่าย
เพราะวิตกต่อสถานการณ์เศรษฐกิจ จึง
ไม่อาจประเมินได้ว่าจะดีต่อระบบเศรษฐกิจ
มากเท่าไร

'เกษตร' จัดกระตุ้นเที่ยวปีใหม่

พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า
กระทรวงเตรียมจัดกิจกรรม "ส่งสุขปีใหม่
2560 จากใจกระทรวงเกษตรและสหกรณ์"

โดยทุกหน่วยงานในสังกัดได้ร่วมบูรณาการ
กิจกรรมดังกล่าวขึ้น เพื่อมอบเป็นของขวัญให้
แก่เกษตรกรและประชาชนทั่วประเทศ ระหว่าง
วันที่ 26 ธันวาคม 2559-12 มกราคม 2560
รวม 3 กิจกรรมหลัก คือ 1.กิจกรรมส่งเสริม
แหล่งบริการท่องเที่ยวเชิงเกษตร 2.กิจกรรม
บริการประชาชนและมอบความรู้ พัฒนาอาชีพ
และ 3.กิจกรรมลดรายจ่ายในครัวเรือน

นายสุรพงษ์ เจียสกุล รองปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า กิจกรรมแรกจะ
เป็นการเปิดแหล่งท่องเที่ยวของหน่วยงาน
ในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ กว่า 125 แห่ง
ทั่วประเทศ อาทิ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนา
อาชีพการเกษตร จ.เชียงราย หรือดอยาวี
ศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง จ.เชียงใหม่ และเขื่อน
ต่างๆ กิจกรรมที่ 2 หน่วยงานในสังกัดที่ตั้ง
บนถนนสายหลักและรองจะให้บริการ
พักรถที่ปลอดภัย ห้องน้ำสะอาดบริการกว่า
400 จุด พร้อมทั้งจัดพื้นที่ให้เกษตรกรนำ

สินค้าเกษตรมาจำหน่ายได้ รวมถึงให้ข้อมูล
วิชาการด้วย และกิจกรรมที่ 3 จะเปิดจำหน่าย
สินค้าอุปโภคบริโภคของสหกรณ์ในราคาลด
พิเศษ 10% ที่จุดจำหน่ายสำนักงานสหกรณ์
จังหวัดทั่วประเทศ

ตม.คุมเข้มช่วงไฮซีซั่น

ด้าน พล.ต.ท.ณัฐธร เพราะสุนทร ผู้
บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (ผบช.
สตม.) ลงพื้นที่ อ.หาดใหญ่ และท่าอากาศยาน
หาดใหญ่ จ.สงขลา เพื่อตรวจความพร้อมของ
เจ้าหน้าที่ ตม.ในการให้บริการนักท่องเที่ยว
โดยกล่าวว่า ตามที่รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริม
การท่องเที่ยว โดยคณะรัฐมนตรีมีมติยกเว้น
ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่านักท่องเที่ยวจาก
ประเทศต่างๆ ทั่วโลก และลดค่าธรรมเนียม
การขอ Visa on Arrival จาก 2,000 บาท
เหลือ 1,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559
ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2560 ประกอบกับช่วงเวลา
ดังกล่าวเป็นช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว ทำให้คาด
การณ์ได้ว่าจะมีจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ
เดินทางเข้ามาเป็นจำนวนมาก สร้างรายได้
และขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ

"จากการตรวจดูพบว่าเจ้าหน้าที่ ตม.มี
ความพร้อมให้บริการนักท่องเที่ยว การ
ลงมาตรวจในวันนี้ เพื่อให้กำลังใจ พร้อม
ทั้งรับฟังปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้อง เพื่อ
นำไปปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้การทำงานมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น ได้กำชับเจ้าหน้าที่ใช้
ความละเอียดรอบคอบในการตรวจอนุญาต
เนื่องจากอาจมีผู้ไม่ประสงค์ดีแฝงตัวกับนัก

ท่องเที่ยวที่เดินทางมาเป็นจำนวนมาก และได้
สั่งการให้จัดสายตรวจทั้งในและนอกเครื่อง
แบบออกตรวจตราในพื้นที่ เพื่อดูแลความ
ปลอดภัยและสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยว
ต่างชาติ" ผบช.สตม.กล่าว

เลี้ยงจ้างประมงชาวไทย 400/วัน

ที่ จ.สมุทรสงคราม นายมงคล สุขเจริญ
คณา ประธานสมาคมการประมงแห่ง
ประเทศไทย ในฐานะนายกสมาคมประมง
จังหวัดสมุทรสงคราม และนายกสมาคม

เรือประมงลากคู่สมุทรสงคราม กล่าวว่า
เนื่องจากขณะนี้รัฐบาลยังไม่ประกาศเปิด
ให้มีการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวใหม่
ทำให้ผู้ประกอบการเรือประมงในจังหวัด
สมุทรสงคราม ซึ่งมีเรือประมงกว่า 2,000 ลำ
เกรงว่าจะขาดแคลนแรงงาน อีกทั้งปัจจุบัน
แรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลาว และ
กัมพูชา ที่ลงเรือประมงส่วนใหญ่ มักหนี
งาน ไม่มีความรับผิดชอบ แม้รับเงินค่าจ้าง
ไปแล้วก็ตาม ตนมีแนวคิดแก้ปัญหาโดยจ้าง
แรงงานไทยไปลงเรือประมง ให้อัตราค่าจ้าง
ขั้นต่ำวันละ 400 บาท ซึ่งสูงกว่าอัตราค่าจ้าง

ขั้นต่ำ 300 บาทต่อวันในปัจจุบัน นอกจากนี้
อาจปรับเพิ่มขึ้นเป็นวันละ 500-600 บาทต่อ
วัน ขึ้นอยู่กับฝีมือของแรงงานคนดังกล่าว
ขณะนี้ได้หารือกับสำนักงานจัดหางานจังหวัด
เรื่องการดำเนินการโดยเฉพาะเรื่องสวัสดิการ
ให้กับแรงงานไทยเหล่านี้เช่นเรื่องที่พักอาศัย
และการให้ความรู้ก่อนลงเรือประมงเป็นต้น

นางอภัย อ่าหนองโพ จัดหางานจังหวัด
สมุทรสงคราม กล่าวว่า การจะนำแรงงานไทย
มาทำอาชีพประมงทดแทนแรงงานต่างด้าว
ที่กำลังขาดแคลนในขณะนี้ถือเป็นเรื่องที่ดี
เพราะนอกจากแรงงานไทยจะได้อัตราค่าจ้าง
ที่เพิ่มขึ้นเป็น 400 บาทต่อวันแล้ว ยังทำให้คน
ไทยที่ว่างงานมีงานทำ โดยไม่ต้องมีวิชาความ
รู้มากมาย แต่ต้องเตรียมความพร้อมทั้งเรื่อง
ที่พักอาศัย การประสานงานเรื่องการเคลื่อน
ย้ายแรงงาน ซึ่งแรงงานไทยท่านใดสนใจ
สำนักงานจัดหางานจังหวัดมีความยินดีจัดรถ
ไปรับถึงที่ ผู้สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียด
เพิ่มเติมได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัด
สมุทรสงคราม โทรศัพท์ 0-3471-4342 ใน
วันและเวลาราชการ



จัดงานวันดินโลก: นาย เลิศวิโรจน์ โกวัดนะ รองปลัด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่าสมาคมสหประชาชาติ

ได้มีมติเมื่อวันที่ 20 ธ.ค.58 รับรองให้วันที่ 5 ธ.ค.เป็นวันดินโลก (World Soil Day) เพื่อสดุดีและเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่ได้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจการพัฒนาทรัพยากรดินสำหรับการจัดงานวันดินโลกปี 2559 นี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 3-5 ธ.ค.59 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ภายใต้หัวข้อ "Soils and Pulses, Symbiosis for Life : ดินและถั่ว...เกื้อกูลชีวิต".